

**Tin Huyện Hải Hậu :
UBND huyện tổng kết sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2023; triển khai
nhiệm vụ năm 2024**

Sáng ngày 31/5, UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Vũ Văn Kỳ, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Vụ Mùa năm 2023, toàn huyện gieo cấy lúa là 9.931 ha. Năng suất lúa bình quân đạt 53,96 tạ/ha. Diện tích cây rau màu vụ Hè Thu đạt 2.307 ha, cây rau màu các loại 1.423 ha. Diện tích cây vụ Đông đạt 1.799 ha cây có giá trị kinh tế cao, thị trường tiêu thụ ổn định. Cơ cấu giống tiếp tục được chuyển dịch theo hướng chất lượng gắn với ổn định năng suất, có trên 90% là các giống chất lượng cao. Đến nay toàn huyện có 96 chiếc, diện tích cấy bằng máy cấy đạt trên 17% diện tích, có 12 lò sấy lúa có công suất 20 tấn/mẻ/lò trở lên, góp phần từng bước giảm tổn thất sau thu hoạch và nâng cao chất lượng hàng hóa. Tiếp tục duy trì và phát triển có hiệu quả các chuỗi liên kết với tổng diện tích đạt 325,5 ha. Diện tích sản xuất hữu cơ, hướng hữu cơ tiếp tục được mở rộng với tổng diện tích là 428 ha, trong đó sử dụng cho cây lúa đạt 398 ha. Xây dựng mô hình khảo nghiệm và trình diễn một số giống có triển vọng, khả năng chống chịu tốt (nhất là bệnh bạc lá cuối vụ). Vụ Đông năm 2023, toàn huyện đã kiên cố tăng thêm được 71,07 km kênh đi qua khu dân cư. Đến hết năm 2023 toàn huyện có 102 sản phẩm OCOP, trong đó có 88 sản phẩm còn thời hạn công nhận có 1 sản phẩm đang hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương xét, công nhận sản phẩm đạt 5 sao.

Tính đến 30/12/2023, tổng đàn lợn (không kể lợn sữa) đạt 32.293 con, có 73 trang trại chăn nuôi trong đó có 12 cơ sở chăn nuôi theo tiêu chuẩn chăn nuôi an toàn sinh học, 12 cơ sở chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGap. Công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm vụ Thu 2023 được quan tâm đạt kết quả khá cao, đàn gia súc, gia cầm an toàn dịch bệnh. Đến nay toàn huyện có 75 HTX nông nghiệp tại 34 xã, thị trấn. Một số HTX dịch vụ nông nghiệp tích cực mở rộng phương án sản xuất kinh doanh, liên kết với các doanh nghiệp sản xuất theo chuỗi giá trị, đem lại lợi nhuận cao cho các thành viên của HTX. Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Hải Hậu 1 đã chủ động xây dựng phương án tươi, tiêu phục vụ sản xuất.



Đồng chí Vũ Văn Kỳ, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Vũ Văn Kỳ, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận những đóng góp của các cơ quan chuyên môn; các xã, thị trấn, ban Nông nghiệp, HTX Dịch vụ - Nông nghiệp trong sản xuất thời gian qua. Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Các cơ quan chuyên môn, trực tiếp là Phòng NN & PTNT, Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện phối hợp các xã, thị trấn tiếp tục hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung theo tiêu theo tiêu chuẩn an toàn, VietGap để đạt tiêu chí NTM giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thuê đất và xây dựng các cánh đồng lớn sản xuất hàng hóa tập trung và phát triển các chuỗi giá trị nông sản hàng hóa gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị; chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tăng cường quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, chất lượng nông sản; chủ động phòng trừ, kiểm soát tốt dịch bệnh trên vật nuôi và cây trồng. Tiếp tục khảo nghiệm đánh giá diện rộng và mở rộng quy mô trình diễn các giống lúa mới có triển vọng để chọn ra giống tốt, giống của huyện cho các vụ sản xuất tiếp theo. Xây dựng kế hoạch sản xuất vụ Đông cần xác định rõ loại cây trồng, thị trường, phương thức tiêu thụ. Vùng trồng gắn với việc chủ động tưới, tiêu, hạn chế thấp nhất rủi ro. Tập trung hướng dẫn kỹ thuật, liên kết với doanh nghiệp để xây dựng mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm....

Thực hiện tốt các giải pháp phát triển chăn nuôi và công tác thú y: căn cứ các quy định về bảo vệ môi trường và các quy định về tiêu chí NTM kiểu mẫu, quyết liệt các biện pháp để giảm nhanh chăn nuôi nhỏ lẻ trong nông hộ và trong các khu dân cư, xử lý nghiêm các trường hợp chăn nuôi trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường. Khuyến khích hình thành và phát triển các chuỗi liên kết sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi đối với các sản phẩm chủ lực. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án Thí điểm xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh đối với lợn hướng tới đạt yêu cầu xuất khẩu” trên địa bàn huyện. Tổ chức tốt tiền phòng cho đàn gia súc, gia cầm vụ Thu năm 2024, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động vận chuyển, buôn bán, giết mổ động vật, phát hiện kịp thời và xử lý sớm các ổ dịch bệnh nguy hiểm không để tái nhiễm dịch tả lợn Châu Phi, dịch cúm gia cầm, dịch Lở mồm long móng, lợn tai xanh.

Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Hải Hậu và các xã, thị trấn rà soát toàn bộ hệ thống công trình thủy lợi, thiết bị, máy móc, kịp thời phát hiện các sự cố và sửa chữa, tu bổ nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất và phòng chống thiên tai. Tổ chức giải tỏa vi phạm công trình và vật cản dòng chảy, vận hành công trình thủy lợi đảm bảo đúng quy trình, sát với diễn biến thời tiết, thủy văn và yêu cầu của sản xuất, tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống xâm nhập mặn, bốc mặn.

Xây dựng mô hình điểm phát triển sản xuất theo tiêu chí NTM giai đoạn 2021 – 2025. Tăng cường vai trò quản lý nhà nước về nông nghiệp, nông thôn gắn với phát triển sản phẩm OCOP từ những nông sản, thực phẩm chủ lực của địa phương; gắn trách nhiệm của UBND cấp xã đối với kết quả thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp.



Thừa ủy quyền của đồng chí Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Vũ Văn Kỳ, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân.

Trước mắt, cần tập trung, tăng cường công tác tuyên truyền với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, bà con nông dân tranh thủ thời tiết khẩn trương thu hoạch lúa đã chín. Ngay sau khi thu hoạch xong, các địa phương tập trung các lực lượng, phương tiện máy móc để đẩy nhanh tiến độ làm đất. Thực hiện cày bừa kỹ, làm tốt công tác vệ sinh đồng ruộng để hạn chế nguồn bệnh lùn sọc đen; thường xuyên giữ đủ nước trong ruộng gieo cấy càng sớm - càng tốt; áp dụng đồng bộ các biện pháp thâm canh; chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện cơ cấu giống, phương thức gieo cấy và thời vụ gieo cấy lúa Mùa nhằm chủ động ứng phó với bệnh đạo ôn, khô vằn, bạc lá, lùn sọc đen và lúa cỏ, thiên tai bão, lụt. Cơ cấu lúa thuần 75% diện tích, lúa lai 10% và lúa đặc sản là 15%. Phấn đấu hoàn thành gieo cấy lúa mùa trung xong trước 15/7.





Các đại biểu tham quan mô hình trồng lúa thuần chất lượng cao Tiền Hải 1
tại thị trấn Thịnh Long

Trước khi vào hội nghị, các đại biểu đã đi thăm quan mô hình trồng giống lúa thuần chất lượng cao Tiền Hải 1 của công ty CP Tập đoàn giống cây trồng Tiền Hải Thái Bình tại cánh đồng thị trấn Thịnh Long. Với ưu điểm vượt trội là giống mang gen chịu mặn nên có khả năng chịu mặn trong ngưỡng từ 5-6% trở xuống; có khả năng chịu rét, chống đổ khá, chống chịu bệnh đạo ôn, bạc lá, khô vằn tốt hơn BT7. Giống lúa thuần chất lượng cao Tiền Hải 1 là giống có triển vọng đưa vào cơ cấu giống của địa phương thay thế dần các giống chất lượng đã thoái hóa về năng suất, chất lượng./.

Nguồn : <https://haihau.namdinh.gov.vn/>